



ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ อัตรา  
ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ อัตรา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ อัตรา และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ <https://abcm.ac.th/>

๕. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะขึ้นบัญชีรวมผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เป็นบัญชีรวมของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ ๒ ปี นับจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก หรือเมื่อโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ หรือเมื่อโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วแต่กรณี โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ไปแสดงในวันสอบด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นางนารีย์ หมั่นแจ่ม)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย  
จากเงินนอกงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
๑	นางสาวเพ็ญพรรณ ชัยโชคดี
๒	นางสาวจีราพร พินิตเกียรติ
๓	นางสาวสลินดา คุณาธรรม
๔	นางจุไรรัตน์ นะโตะ
๕	นางสาววชิราภรณ์ หน่อคำ
๖	นางสาววราภรณ์ ไทยนุรัฐ

